

รายชื่อนิสิต/อาจารย์ที่เข้ารับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง	อาจารย์ที่ปรึกษา	ผลการพิจารณา	สถานะ
1	อาจารย์จันทร์ฉาย เนตรสุวรรณ	สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น		ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	อาจารย์
2	นางวันทิตา ทองช่วย	การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว อำเภอเชียง จังหวัดนราธิวาส	ผศ.ดร.วิราสิริ วีสิริสิวี	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	ปริญญาโท
3	นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	ผศ.ดร.วิราสิริ วีสิริสิวี	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	ปริญญาโท
4	นางทัศนีย์ ศรีอนันต์	คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ	ผศ.ดร.วิราสิริ วีสิริสิวี	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	ปริญญาโท
5	นางสาวเกศกนก นันทะศิริ	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้ จำหน่ายอาหารแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย	ผศ.ดร.วิราสิริ วีสิริสิวี	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	ปริญญาโท
6	นางฉันทกานต์ ศรีชาติ	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ผศ.ดร.วิราสิริ วีสิริสิวี	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	ปริญญาโท
7	นางสาววัชรลักษณ์ สลีอ่อน	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการ อาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	ผศ.ดร.วิราสิริ วีสิริสิวี	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	ปริญญาโท
8	นางภัทรภร แต่พัฒนสกุล	การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรม ผู้สูงอายุ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผศ.ดร.วิราสิริ วีสิริสิวี	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	ปริญญาโท
9	นางสาวฐิตารีย์ สมบัติโอฬาร	บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม ไข้เลือดออก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	ผศ.ดร.วิราสิริ วีสิริสิวี	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	ปริญญาโท
10	นางสาวกมลวรรณ เปียนขุนทด	คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต กรุงเทพมหานคร	ผศ.ดร.วิราสิริ วีสิริสิวี	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขของคณะกรรมการ	ปริญญาโท

